

**Gold Futures: ถือ Long และยก Trailing stop ขึ้นตามเป็น \$1,245/Oz**

**Long GFM16 ทำกำไรที่ \$1,260-1,263/Oz ตัดขาดทุน \$1,245/Oz**

**แนวโน้มคืนนี้ คาดว่าราคาทองคำโลกจะแกว่งออกด้านข้างเชิงบวก**

ราคาทองคำยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามปัจจัยทางเทคนิคที่เกิดสัญญาณซื้อในลักษณะ Golden cross ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วัน รวมถึงจังหวะการพักตัวที่สามารถยกฐานราคาขึ้นมาได้ โดยมีแนวต้านหลักตามรอบการรีบาวที่อิง Golden ratio แถว \$1,260-1,263/Oz

ส่วนในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยยอดนำเข้าของจีนที่ลดลงเพียง -0.4% M-M ดีกว่างวดก่อนและคาดการณ์ของตลาดที่ -10.9% M-M และ -6.0% M-M ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยภาพรวม แต่เพราะคืนนี้สหรัฐมีการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่อาจดึงเงินออกไปจากตลาดทองคำบางส่วน ทำให้ Upside อาจยังไม่เปิดกว้างในทันที

ด้านปัจจัยที่ต้องจับตาคืนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจพิเศษ แต่พรุ่งนี้เช้า (8.30 น.) จีนจะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ ตลาดคาดทรงตัวกับงวดก่อนที่ 2.3% หากออกมาเพิ่มขึ้นจะเป็นบวกกับราคาทองคำ ตามคาดการณ์การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและการบริโภค



**Oil Futures: รอดูทิศทางที่ชัดเจน**

**ปล่อยสถานะว่างเพื่อรอดูทิศทางที่ชัดเจน**

ราคา Brent มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อตามแรงหนุนของแนวเส้นค่าเฉลี่ยและดัชนีบ่งชี้ที่ส่งสัญญาณเชิงบวก ขณะที่ ในเชิงพื้นฐานได้แรงหนุนจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลง ซึ่งคืนนี้ EIA จะเปิดเผยตัวเลข ตลาดคาดลดลง -3.5 ล้านบาร์เรล จากงวดก่อนที่ลดลง -1.4 ล้านบาร์เรล หากลดลงมากกว่าคาดจะหนุนให้ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ถ้าพลิกเป็นบวกจะกดดันให้ราคาอ่อนตัวลง เราเตือนให้ระวังแรง Sell on fact หลังเปิดเผยข้อมูล เพราะตลาดมีโอกาสกลับมากังวลกับตัวเลขแทนชุดเจาะในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง คาดกรอบการเคลื่อนไหวที่ \$50.5-52.5/บาร์เรล



**DISCLAIMER:** รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและอาชวาทที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือชี้แจงให้ผู้ลงทุน ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำหรือกระทำการหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน